



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ ต่อ ๑๐ มูลค่าข่าว ๓๖๗,๒๒๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ไลฟ์สไตล์...คลายเหนื่อย :  
**พล.ต.ต.นรบุญ  
แน่นหนา**  
รรท.พบก.ป. 10

## พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองมรภามรภม



ไลฟ์สไตล์  
คลายเหนื่อย

มาโนช สาระศาลิน  
รายงาน

"ในใจลึกๆแล้วผมอยากเป็นนักวิชาการ  
อยากเป็นศาสตราจารย์เหมือนกับคุณพ่อ แต่  
แล้วชีวิตก็หักเห เพราะช่วงตอนเรียนอยู่  
มัธยมศึกษาตอนต้น เห็นพี่ชายไปสอบเข้าโรงเรียน  
เตรียมทหาร รุ่นที่ 14 เห็นพี่ชายแต่งเครื่อง  
แบบแล้วมันเท่มาก ก็ทำให้อยากแต่งเครื่อง  
แบบเหมือนพี่ชายบ้าง จึงลองไปสอบเข้าโรงเรียน  
เตรียมทหารดูบ้าง ปรากฏว่าสอบติดใน  
อันดับที่ 29 ก็เลยต้องมาเป็นตำรวจทุกวันนี้"

ครับ...นั่นคือคำบอกเล่าของ พล.ต.ต.  
นรบุญ แน่นหนา รองผู้บัญชาการตำรวจ  
สอบสวนกลาง (รอง ผบ.ช.ก.) รักษาการ  
แทนผู้บังคับการกองปราบปราม (รรท.พบก.ป.)  
ที่ครั้งหนึ่งท่านมีความคิดอยากจะเป็นนักวิชา  
การตามรอยเท้าของผู้เป็นพ่อ ดังนั้นในสัปดาห์



นี้ผู้เขียนชวนำท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับชีวิตของ  
นายตำรวจท่านนี้ดูบ้างว่า ตั้งแต่เล็กจนเติบโต  
มีหน้าที่น่าเบื่อทุกขั้บ้างสุขให้กับประชาชน  
นั้น มีความเป็นมาอย่างไร และจะโลดโผน  
โจนทะยานแค่ไหน เราลองไปดูกันดีกว่า  
ผมเกิดเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2498 พื้นเพ  
เดิมเป็นคน จ.ชลบุรี ในช่วงที่เรียนอยู่ในระดับ  
ชั้นประถมศึกษา ก็ต้องย้ายตามคุณพ่อที่ท่าน

เป็นนักวิชาการ มีตำแหน่งเป็นถึงศาสตราจารย์  
มาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนคุณแม่ก็เป็นแม่  
บ้าน ผมมีพี่น้องร่วมสายโลหิตทั้งหมด 4 คน  
ผมเป็นคนที 3 หลังจากที่เขาเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ  
ผมเริ่มเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน  
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน  
มิตร (สาธิต มศวประสานมิตร) เมื่อจบชั้น  
มัธยมแล้วก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร  
รุ่นที่ 15 แล้วก็เลือกเหล่าตำรวจเป็นนักเรียน  
นายร้อยตำรวจรุ่นที่ 31 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ  
พล.ต.ท.พงศ์พิพัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบ.ช.ก.และ  
พล.ต.ต.สุพิศลา กักดินถนาค อธิบดี ผบก.ป.  
สาเหตุที่เลือกเหล่าตำรวจก็เป็นเพราะว่าใน



สมัยนั้นนักเรียนเตรียมทหารส่วนใหญ่จะเลือกเหล่าตำรวจ ประกอบกับผมสอบได้ในอันดับที่ 29 จากนักเรียนทั้งหมด 595 คน ก็เลยถือโอกาสเลือกเหล่าตำรวจ

แต่พอเรียนไปเรื่อยๆ คณะนั้นก็ไม่ค่อยดีเพราะไม่ได้ขยันเหมือนตอนที่สอบเข้า แต่พอจะจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็เริ่มกลับมาขยันอ่านขยันเรียน เพราะจะต้องทำคะแนน

เพื่อเลือกโรงพัก ผมจึงได้เป็นรอง สว.จร.สน.คลองตัน ติดยศ ร.ต.ต.ในขณะเดียวกัน ผมก็ไปสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งการเรียนในระหว่างนั้นก็กระตือรือร้นเพราะเราต้องทำงานไปด้วย แต่ในที่สุดก็จบออกมาได้ จากนั้นก็ย้ายตาม พล.ต.ท.เสมอ ตามาพงศ์

ทีในตอนนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการ 4 โดยช่วงนั้นไม่มีคำว่าภาค ต่อจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง และตามท่านไปอยู่ที่สำนักงานผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจจนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ

“ช่วงนั้นถือได้ว่าผมได้สัมผัสการทำงานของผู้เป็นนายคือ พล.ต.ท.เสมอ ตามาพงศ์ มาโดยตลอด หลังจากนั้นก็มีอยู่ที่กองปราบปราม และไม่เคียดคิดเลยว่าในวันนี้ผมจะมารับราชการในตำแหน่ง ผบก.ป. เพราะกองปราบปรามกับผมสัมผัสกันแต่ตอนเป็นรองสารวัตรเพียงเท่านั้น”

ส่วนประวัติการรับราชการของผมนั้น ครั้งแรกเป็นรอง สว.จร.สน.คลองตัน เป็นรอง สว.อก.บ.ชน. เป็น สว.กก.4 บก.ป. เป็น สว.สส. สน.บางพลัด เป็น สว.กก.5 บก.ป. เป็นรอง ผกก. กองวิจัยและพัฒนาสำนักงานนโยบายและแผนงาน และขึ้นเป็น ผกก.ในกองวิจัยฯนั้นเอง จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดครั้งแรก เป็น ผกก.สภ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น ผกก.สน.พระโขนง เป็นรอง ผบก.น.9 เป็นรอง ผบก.ก.จว.ชลบุรี และเป็นรอง ผบก.ก.จว.นครนายก จากนั้นก็ขึ้นมารับตำแหน่ง ผบก.กต.1 จต.5 และย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผบก.ทล. แล้วขึ้นเป็นรอง ผบช.ก.จนปัจจุบันมารับตำแหน่งรักษาราชการแทน ผบก.ป.อีกตำแหน่งหนึ่ง

ปัจจุบันผมแต่งงานแล้วกับคุณอรุณรัตน์ แน่นหนา เป็นอาจารย์ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สอนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มีพยานรักด้วยกัน 2 คน คนโตเป็นผู้หญิงตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สาธิต มศว ประสานมิตร ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายกำลังจะขึ้นชั้นประถม



“ สมัยก่อนตำรวจถือปืน ใส่แว่นตาทำ ออกไปในทางหน้าเกรงขาม คนก็กลัวว่าจะถูกจับ อย่างนี้มันเป็นภาพเก่าๆ แต่เดี๋ยวนี้ตำรวจกับประชาชนต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องอยู่ร่วมกันแบบสงบสุข ยกเว้นคนที่ทำผิดกฎหมายซึ่งตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมาย อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรากำลังทำงานกันอยู่ในเวลานี้ ”



ศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

*“ผมเป็นคนชอบทำอาหารเอง โดยใช้วิธีค้นหาสูตรอาหารในอินเทอร์เน็ต แล้วก็มาทำกินกันในครอบครัวก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างว่ากันไปตามประสาทของลูกมือใหม่ เอาไว้วันไหนว่างๆ จะลองทำอาหารให้นักข่าวที่ประจำอยู่ที่กองปราบปรามลองชิมกันดูบ้าง รับรองว่าต้องอร่อยแน่นอน ส่วนเรื่องกีฬา นั้นสมัยเป็นนักเรียนชอบเล่นเทนนิสเพื่อออกกำลังกาย แต่พอมาทำงานก็ไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นสักเท่าไรเพราะงานมันเยอะ พอมาเป็นนายตำรวจก็ได้เล่นกอล์ฟบ้างแต่เล่นแบบสนุกๆนะ ไม่ใช่ไปเล่นแบบออกก๊วนแล้วมีเดิมพันกัน”*

ตั้งแต่รับราชการตำรวจมาไม่มีเรื่องที่ทำให้ผมต้องจดจำได้ในครั้งแรกที่ผมถูกย้ายไป สก.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพียงแค่วันแรกก็มีลูกน้องมาว่า นายพรุ่งนี้จะมีการตรวจค้นบ้านผู้ครอบครองอาวุธสงครามและค้ายาเสพติด ยังไม่ทันได้รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาที่ต้องไปทำงานที่เสี่ยงแล้ว วันนั้นก็โดนคนร้ายโยนระเบิดเข้าใส่ แล้วมีการยิงต่อสู้กันถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในชีวิต แต่บังเอิญว่าระเบิดไม่ทำงานเพราะคนร้ายไม่ได้ถอดสลักออก ทหารระเบิดทำงานวันนั้นก็ผมคงไม่รอดแน่ ในวันนั้นผมก็ยิ่งเข้าไปในบ้านเกือบโดนน้องสาวของคนร้าย แต่ในที่สุดคนร้ายก็หลบหนีไปได้ ผู้บังคับการจังหวัดต้องสั่งไล่ล่าทั่วจังหวัดแต่ก็ไม่พบตัว มาพบอีกทีแล้วถูกจับได้ก็ใช้เวลาเข้าไปเกือบ 6 เดือน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บอกได้ว่า บางครั้งคนเราก็รับรู้ได้เลยว่า เมื่อเวลาใกล้ตายมันมีความรู้สึกอย่างไร

ตอนนี้ก็มีโครงการที่ พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบ.ช.ต้องการให้ตำรวจภายใต้การบังคับบัญชาได้รับการพัฒนาและให้เกิดความทันสมัยขึ้น เช่น โครงการ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” ซึ่งตอนผมเป็นผู้การตำรวจทางหลวงก็นำร่องทำโครงการนี้ โดยใช้ตำรวจ 40 สถานีของทางหลวงดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ใช้เวลาทั้งสิ้น 18 เดือน ผลของการดำเนินการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และเชื่อว่าโครงการนี้จะ เป็นโครงการที่ดีในอนาคต จนมีการนำเสนอต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรจุให้เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และก็มีหลายกองบัญชาการนำเอาไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือภาค 4 ก็ดี ซึ่งตอนนี้รอเพียงการประเมินผลเท่านั้น

ส่วนโครงการอื่นที่ทำกันอยู่และผมมีส่วนรับผิดชอบโดยตรงก็คือ โครงการ “โรงเรียนตำรวจนอกเวลา” ซึ่งท่าน ผบ.ช.ก็มีความคิดที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการฝึกอบรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดว่าต้องเข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนางานของตำรวจ ไม่ว่าจะเป็น UN ตำรวจออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่ง พ.ต.อ. ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบ.ช.ป.ที่ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการ “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน” ที่เขตปทุมวัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากตำรวจท้องที่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สมัยก่อนตำรวจถือปืน ใส่แว่นคางคากออกไปทางนำเกรงขาม คนก็จะกลัวว่าจะถูกจับ อย่างนั้นเป็นภาพเก่าๆ แต่เดี๋ยวนี้ตำรวจกับประชาชนต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ต้องอยู่ร่วมกันแบบสงบสุข ยกเว้นคนที่ทำผิดกฎหมายซึ่งตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมาย อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรากำลังทำงานกันอยู่ในเวลานี้ สำหรับหลักการการทำงานของผมนั้น เนื่องจากผมเป็นคนค่อนข้างจะสมถะ ไม่เบียดเบียนใคร จึงทำให้ผมนอนหลับจะสบายในการกระทำผิด แต่ถามว่าเคยทำผิดหรือไม่มีก็ขอตอบว่าเคย แต่เมื่อทำผิดแล้วเราละอาย จึงต้องจำ เลิก งด และนำความผิดที่เคยกระทำมาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตและทำงาน”